

การประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖



รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นางโสธรา เลิศอาภาจิตร) ในฐานะผู้อำนวยการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer : CCO) ของกระทรวงพาณิชย์ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงพาณิชย์ให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และจัดประชุมผ่านโปรแกรม Zoom สำหรับหน่วยงานภายนอกด้วย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาร่างรายละเอียดตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ ๑ “การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมที่เป็นองค์ประกอบคณะกรรมการ ได้แก่ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นางสาวเก็จพิรุณ เกษสุวรรณ) ในฐานะผู้นำ ป.ย.ป. กระทรวงพาณิชย์ ประธาน ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวงพาณิชย์ (นางมาลี โชคล้ำเลิศ) อธิบดีทุกกรม ผู้อำนวยการองค์การมหาชนภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จำนวน ๓ หน่วยงาน (สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา) และผู้แทนหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ในองค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) ของกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสรุปมติที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ ของสำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดระดับกรมต่อไป

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภทรางวัลนวัตกรรมบริการ ระดับชมเชย จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. จากผลงาน “การเชื่อมโยงและยกระดับสินค้ามะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว (GI) สู่ตลาดสากล” ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายวิทยากร ธนิเนตร) เป็นผู้เสนอผลงาน โดยผลงานนี้ เป็นการนำเสนอกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกร และผลักดันตลาดมะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้วให้เป็นสินค้าระดับพรีเมียมอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากการส่งออกไปตลาดฮ่องกงซึ่งมีความนิยมและต้องการบริโภคผลไม้ไทย โดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมทั้งเป็นแรงขับเคลื่อนให้จังหวัดสระแก้วเป็น “สระแก้วโมเดล” (SK Model : SAKAEO Model) สำหรับการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้ไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐานสู่ตลาดต่างประเทศต่อไป

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในพื้นที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่



ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีนางมาลี โชคล้ำเลิศ เป็นประธาน ได้เดินทางไปราชการเพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานในประเด็นที่ ค.ต.ป. กำหนดให้ ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวง ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล คือ การบริหารสินทรัพย์ของส่วนราชการ รวมทั้งประเด็นที่ ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวงพาณิชย์ คัดเลือกมาติดตาม ตรวจสอบ ได้แก่ การส่งเสริมสินค้าชุมชนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา/การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs /OTOP และผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้สำรวจอาคารศูนย์ ASEAN Design & Business Center และลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่ง ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานแก่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ อาทิ การปรับปรุงและใช้ประโยชน์อาคารศูนย์ ASEAN Design & Business Center โดยปรับปรุงพื้นที่บางส่วนสำหรับจัดเก็บเอกสาร/วัสดุครุภัณฑ์ของ สพจ. เชียงใหม่ และใช้เป็นสถานที่จัดฝึกอบรมหลักสูตร หรือจัด Workshop เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการตามภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น หรือเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกพิจารณาใช้ประโยชน์ เช่น ใช้พื้นที่เป็นสถานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว/Soft Power ของภาคเหนือ รวมทั้งได้ให้แนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชน โดยเห็นควรให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเชิญผู้ประกอบการ (หจก. บัวผัดแพคทอรี่) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญการทำผ้าพิมพ์ลายจากใบไม้ และการผลิตของตกแต่งบ้านจากผ้าและเศษผ้ามาร่วมจัดกิจกรรม Workshop ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อไป